

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM
HUYỆN ỦY KIM BẢNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kim Bảng, ngày 29 tháng 11 năm 2023

*
Số 1356 CV/HU

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện,
- Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X), Quy định số 357-QĐ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 và Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 05 -NQ/HU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở; bảo vệ môi trường bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Việc cưới, việc tang đã hạn chế được các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; thủ tục, nghi lễ được thực hiện gọn nhẹ hơn; các phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ gìn và phát huy, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tuy nhiên, việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế, như: tổ chức đám cưới còn phô trương, mời nhiều khách, dựng phong, rạp quá to, ăn uống linh đình trong nhiều ngày, gây tốn kém; mở âm thanh loa đài công suất lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đám tang, một số nơi, người dân để thi hài quá lâu, đốt nhiều đồ mã; nhiều lăng mộ xây dựng mang tính phô trương, không đảm bảo kích thước theo quy định...

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chưa thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Công tác phối hợp của các cơ quan liên quan trong hướng dẫn, quản lý hoạt động tổ chức việc cưới, việc tang chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu

trong việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh, gây dư luận không tốt trong Nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai các giải pháp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 05 -NQ/HU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở; bảo vệ môi trường bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh, của huyện về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

2. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức, không tổ chức việc cưới xa hoa, linh đình; thực hiện vòng hoa luân chuyển trong việc tang khi các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đi phúng viếng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bằng hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng ban tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá về chủ đề xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ; phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang.

4. Nâng cao công tác quản lý Nhà nước về văn hóa của các cấp chính quyền nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khuyến khích sáng tạo giá trị văn hóa mới. Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*" các cấp trong huyện. Chỉ đạo tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nếp sống văn minh phù hợp với các quy định của pháp luật, điều kiện thực tế của địa phương; đưa tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào nội dung quy định, quy chế, hương ước, quy ước của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, trang trọng, tiết kiệm; thực hiện di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung, đóng cửa các nghĩa trang theo lộ trình. Chú trọng nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tập trung công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh loại trừ mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội; lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể. Đề cao ý thức tự nguyện, tự giác của các tầng lớp Nhân dân và vai trò tự quản của cộng đồng, tạo được dư luận mạnh mẽ phê phán các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu trong tổ chức việc cưới, việc tang.

6. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh và xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những vi phạm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị trong thực hiện việc cưới, việc tang; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Giao Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo TU, (Để báo cáo)
- Thường trực Huyện ủy,
- Như kính gửi, (Để thực hiện)
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Đoàn